

Số: 07/KH- PGDDĐT

Ba Đình, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### Công tác Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII;

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2020 về công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Thực hiện Kế hoạch số 4340/KH-SGDDĐT ngày 22/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng ngành GDĐT năm 2022;

Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Phòng GDĐT quận Ba Đình xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

- Phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành GDĐT quận Ba Đình nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước.

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất, có tác dụng động viên; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, giáo viên và người lao động trực tiếp trong các phong trào thi đua yêu nước.

#### 2. Yêu cầu

- Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát chỉ đạo của Ngành, của quận, thành phố và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.





- Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

### 1. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 (năm học 2021 - 2022)

- Toàn Ngành tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào thi đua truyền thống của Ngành: Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề với mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể; Tiếp tục phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”... thi đua lao động sáng tạo, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tận dụng các cơ hội, điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; Triển khai thực hiện tốt đợt thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02 và tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phải gắn với tuyên truyền kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô năm 2022.

- Tiếp tục triển khai các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, ngày Quốc khánh 02/9, ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố, quận phát động trong cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

+ Phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Thi đua thực hiện đồng bộ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ và biện pháp phòng, chống dịch; Xây dựng và thực hiện nghiêm tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn Ngành theo Kế hoạch số 36/KH- PGDĐT ngày 12/10/2021 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành GDĐT quận Ba Đình đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

+ Phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá của Ngành và của đơn vị; phần đầu hàng năm tối thiểu 15% công chức, viên chức, người lao động có sáng



kiến được công nhận, trong đó ít nhất 70% sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

+ Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng: Tích cực tuyên truyền thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả; đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu.

+ Tiếp tục đẩy mạnh thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”; phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; thi đua “An toàn thực phẩm”; phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”... góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kính tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022 của quận và của Ngành.

+ Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính: sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng quận Ba Đình thông minh, sáng tạo.

+ Thi đua “An toàn thực phẩm”: Nâng cao nhận thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, sản xuất, chế biến và người tiêu dùng. Tăng cường kiểm soát chất lượng, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm trong trường học.

+ Thi đua nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế: Chú trọng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ. Tổ chức tốt các kỳ thi, hoạt động giao lưu quốc tế.

+ Thi đua đảm bảo an ninh, quốc phòng: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trong trường học và trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng thường xuyên; thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và Ngày hội quốc phòng toàn dân.

+ Thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tăng cường công tác tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa; gắn biển công trình; tổ chức giao lưu, gặp mặt kết hợp biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.



+ Thi đua xây dựng nhà trường sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn: Tích cực tuyên truyền giáo dục giá trị truyền thống và văn hoá Người Hà Nội, người Ba Đình văn minh - thanh lịch; Tiêu chí học sinh thanh lịch; văn hoá giao thông; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai. Từ đó giáo dục học sinh có ý thức thực hiện pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện, tham gia có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...

## **2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới**

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Việc khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của đơn vị. Thực hiện việc khen thưởng đúng quy trình, đánh giá đúng thành tích chuyên đề, thành tích đột xuất.

- Quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, người tốt - việc tốt, khen thưởng tập thể nhỏ, giáo viên và người lao động trực tiếp, người có phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại hiệu quả cao.

- Các đơn vị thành lập, kiện toàn Tổ công tác chuyên đề để tổ chức thực hiện tốt Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022 theo Kế hoạch của quận và của Ngành;

- Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giao lưu, tọa đàm, gặp mặt và biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến tại các Hội nghị tổng kết, Lễ tuyên dương và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nâng cấp Website, Công thông tin điện tử, tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, tạo sức lan tỏa trong toàn Ngành.

## **3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường chỉ đạo của cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng**

- Thường xuyên kiện toàn thành phần và đổi mới quy chế hoạt động theo hướng phân công rõ nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Kiện toàn và nâng cao chất lượng xét, duyệt của Hội đồng xét sáng kiến, đề tài, giải pháp các cấp; đảm bảo lựa chọn được các đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao.



- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng từ quận đến cơ sở. Các đơn vị thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tính ổn định, có tính kế thừa. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ; tạo điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm đối với cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT, Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND quận Ba Đình và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy chế và bình xét thi đua trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo tháng, quý, năm.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Chú trọng kiểm tra việc khen thưởng theo thẩm quyền; việc xét, công nhận các đề tài, giải pháp, sáng kiến; triển khai các mô hình, giải pháp thi đua; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

- Hoàn thiện tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Thực hiện tốt việc tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Quận, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, có ý nghĩa.

#### **4. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua**

- Kiện toàn, xây dựng và sửa đổi quy chế hoạt động của các Cụm thi đua thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành; các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt, đăng ký, bình xét thi đua.

- Tiếp tục đổi mới tiêu chí và quy trình đánh giá, bình xét, suy tôn tại các cụm thi đua; đảm bảo sát yêu cầu thực tiễn, đánh giá được đúng kết quả, thành tích thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận**

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 đến các cơ sở giáo dục trong toàn Ngành, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hằng năm.

- Chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Ngành; xem xét, thẩm định và đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích theo quy định. Duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Ban Thi đua - Khen thưởng Quận, Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương...

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị và các Cụm thi đua do Quận Ba Đình thành lập.

## 2. Các Cụm thi đua trực thuộc Phòng GDĐT Ba Đình

- Căn cứ Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Ngành, các cụm thi đua xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, học tập những mô hình hay, giải pháp hiệu quả của các đơn vị trong cụm thi đua; kịp thời tổng hợp, báo cáo và tổ chức bình xét, suy tôn kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị theo hướng dẫn của Phòng GDĐT quận. (Cụm 8: cấp Mầm non; Cụm 9: cấp Tiểu học; Cụm 10: cấp THCS.)

Phòng GDĐT quận đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận triển khai thực hiện Kế hoạch và gửi Kế hoạch của đơn vị về phòng GDĐT: <https://drive.google.com/drive/folders/1L4YI9nhBGm1YZKNqa0SDru1cK5fMImXB?usp=sharing> trước ngày 15/02/2022- thứ Ba (các đơn vị nộp bản PDF và bản mềm không nhận văn bản giấy)./. *Mh*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDĐT Hà Nội;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Các đ/c PCT UBND quận;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận;
- Hội đồng TĐKT ngành GDĐT quận;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Lê Đức Thuận**

H. NAM